

บทความ

เรื่อง 3 ชาติรวมพลัง เปิดยุทธการ เซฟแม่โขง

เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป

สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน (ครับ/ค่ะ) กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ...วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง ยาเสพติด (ครับ/ค่ะ) ปัจจุบันยาเสพติดยิ่งปราบปรามยิ่งแตกแขนงมากขึ้นเปรียบดั่งว่าเราตัดต้นไม้แต่เราไม่ได้ถอนรากถอนโคน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ายาเสพติดนั้น ได้แพร่ ระบาดไปทุกสาขาอาชีพ เช่น สถานเริงรมย์, สถานศึกษา, ผู้ใช้แรงงาน, ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ นิสิตนักศึกษา และเยาวชนไทยที่กำลังจะเจริญเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต ซึ่งจากสถิติการจับกุมในช่วงปีที่ผ่านมา มียาบ้าที่ยึดได้มากถึง ๒๕.๘๘ ล้านเม็ด รวมทั้งยาเสพติดชนิดอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมาก ในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศจีน, ประเทศลาว, ประเทศเมียนมา และประเทศไทย (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน (ครับ/ค่ะ) สำนักงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ประสานงาน รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านยาเสพติดกับทั้ง ๔ ประเทศ และเปิดยุทธการ “เซฟแม่โขง” โดยแต่ละประเทศจะส่งเจ้าหน้าที่มาประจำที่ศูนย์ เพื่อร่วมกันทำงาน และประเมินติดตามผลอย่างใกล้ชิดระยะต่อไป จะมีการวางแผนตรวจค้นและลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนและพื้นที่เป้าหมายของแต่ละประเทศ รวมทั้งร่วมกันกำหนดแผนการปฏิบัติในระดับนโยบาย ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งในการปฏิบัติจะมุ่งเน้นจุดที่เป็นทำเรือขอแต่ละประเทศเป็นจุดหลัก โดยการสุ่มตรวจสลับการลาดตระเวน เพื่อเป็นการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด โดยในปี ๒๕๕๙ ทุกประเทศจะจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดลุ่มน้ำโขง สามเหลี่ยมทองคำให้แล้วเสร็จ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน (ครับ/ค่ะ) ในอดีตพวกขบวนการค้ายาเสพติด มักใช้เส้นทางลักลอบขนยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาด้าน อำเภอมะสา, อำเภอมะป้าหลวง และอำเภอมะจัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลให้ช่วงระยะเวลาหลังพวกขบวนการค้ายาเสพติดจึงเปลี่ยนแปลงเส้นทางมาทางแม่น้ำโขงแทน ทั้งนี้คณะรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงปัญหายาเสพติดเป็นภัยคุกคามประเทศระดับชาติ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และมีความเป็นห่วงเป็นใยประชาชนทุกคน ไม่อยากเห็นคนในชาติถูกมอมเมาด้วยยาเสพติด จึงได้เปิดปฏิบัติการเซฟแม่โขง เพื่อเป็นการประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ประเทศจีน, ประเทศลาว, ประเทศเมียนมา และประเทศไทย สกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติด พร้อมเป็นการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่เขามาทำงานในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายได้อีกด้วย (ครับ/ค่ะ) ยาเสพติดมีพิษร้ายทำลายชาติ อย่าประมาททุกคนจะเศร้าหมอง หากคนไทยหลงผิดคิดใฝ่ลอง แล้วเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง สวัสดี (ครับ/ค่ะ)
